



19 สิงหาคม 2556

เพื่อนพนักงานชาวกกรุงศรีทุกท่าน

จากการที่กรุงศรีได้ประกาศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ดิฉันยินดีที่ขณะนี้ กรุงศรีกรุ๊ป ทั้งในส่วนของบริษัทและธุรกิจไอที กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์ตามแนวทาง CAC ทั้งในระดับองค์กรและภาคธุรกิจ

กรุงศรีกรุ๊ป กำลังดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) ในนามของกลุ่มธุรกิจกรุงศรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ของนโยบายและกระบวนการว่าด้วยเรื่องต่อต้านการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้สำหรับธนาคาร กระบวนการจัดทำเอกสารข้อมูลต่างๆ ได้ถูกดำเนินการอย่างจริงจังและใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารข้อมูลต่างๆ โดยกลุ่มงานตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในวันที่ 11 กันยายนนี้ โดยประธานกรรมการธนาคารจะทำการลงนามเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ CAC หลังจากการประชุมคณะกรรมการธนาคารวันที่ 25 กันยายน เพื่อให้กรุงศรีเป็นสมาชิกกลุ่มแรกของแนวร่วม CAC ที่ผ่านการรับรอง โดยจะจัดพิธีแถลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินกระบวนการดังกล่าวกับธุรกิจไอทีจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ และเพื่อให้กรุงศรีประสบความสำเร็จในการได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ทุกส่วนธุรกิจของกรุงศรีจะต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะผลักดันให้องค์กรของเรายืนหยัดได้อย่างภาคภูมิใจในธุรกิจการเงินและในระดับภูมิภาค

พวกเราเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจที่ทำหายครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง ดิฉันจึงขอให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร 'ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง' อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กรุงศรีกรุ๊ปพร้อมเดินหน้าเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำที่ได้รับการรับรองเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย

ทั้งนี้ด้วยพลัง 'OneKrungsri' และศักยภาพของชาวกกรุงศรี ดิฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นสมาชิก CAC ได้ในที่สุด มาร่วมกันผลักดันภารกิจครั้งนี้ให้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่พวกเราจะพิชิตได้สำเร็จในปี 2556

เจนิส